



สารครูตาสตร

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“กิจกรรมวันครู คณะครูตาสตรประจำปี 2562”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณครู ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เช่น

- กิจกรรมภาคเช้า

การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานองค์พระสัพพัญญสุตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

- กิจกรรมภาคบ่าย

ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ “โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูติเด่น” ,ครู (ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูติเด่น) มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีคุณลักษณะด้านความเป็นครูดีเด่น (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูติเด่น) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวิชชา อุตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - 4 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 60 โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในการนำนวัตกรรมที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และลงนามMOU ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม หัวหน้าสาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน TQF : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.นฤมล ตักดีปกรณ์กานต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“การสอนแบบโครงการและการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบโครงการและการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการครั้งนี้จัดให้แก่ศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 232 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสอนแบบโครงการและการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศกมล บุรีชฎะ (ครูนก) ครูอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ เป็นวิทยากร จัดระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 23 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0”



กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.)”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดี จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.) ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น (2คืน 3 วัน ต่อ 1 รุ่น) ณ ค่ายไพรวิจิตร ต.เมืองสิงห์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์



ปรัชญา

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”